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Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um notkun kannabisefna í lækningaskyni.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hafa heilbrigðisyfirvöld tekið afstöðu til þess hvort leyfa eigi ávísun og notkun kanna-
bisefna í lækningaskyni? Ef ekki, mun ráðherra beita sér fyrir því að það verði skoðað
sérstaklega?


